



Republic of the Philippines  
Department of Education  
Region V  
Schools Division of Sorsogon

---

Pebrero 18, 2021

**MEMORANDUM PANSANGAY**  
Blg. 28, s. 2021

**PANSANGAY NA GAWAIN SA PAGBUO NG SANAYANG PAPEL SA  
PAGKATUTO (SPP) SA FILIPINO**

SA MGA: Kawaksing Tagapamanihala  
SGOD at CID Chief  
Mga Pansangay na Tagamasid  
Mga Tagamasid Pandistrito  
Punong Guro at Namumunong Guro  
sa Antas Elementarya at Sekondarya  
sa lahat ng mga kasangkot

1. Alinsunod sa Panrehiyong Memorandum Blg. 86, s. 2021 hinggil sa Provision of Learning Resources for the 3rd and 4th Quarter, SY 2020-2021, minarapat ng SDO-Sorsogon na gumawa ng Sanayang Papel sa Pagkatuto (SPP) sa Filipino bilang karagdagang kagamitang pampagtuturo.
2. Layunin nitong makapagbigay ng kagamitan sa mga gurong nagtuturo ng Filipino na aakma sa kasalukuyang pangangailangan ng mga mag-aaral; at, masigurong ang mga mag-aaral ay inaasahang makakapagtamo ng angkop na kakayahan at kasanayan sa antas na kanyang kinabibilangan sa tiyak na taong panuruan.
3. Kalakip ng modyul na ito ang Tala ng mga Bubuo ng Sanayang Papel sa Pagkatuto at ang Daloy ng mga Gawain.
4. Kaugnay nito, ang pagpupulong ng mga kalahok na manunulat at Ebalweytor ay isasagawa sa darating na Pebrero 19, 2021. Ito ay gaganapin sa Pansangay na Opisina ng Sorsogon - Bulawagan ng Karunungan sa ganap na ika-9:30 ng umaga. Ito ay upang maging iisa ang tunguhin sa kabuuan ng gawain. Inaasahang magdadala ng laptop at extension wire ang mga kalahok sa pulong.



Sorsogon Sports Complex, Sorsogon City, Sorsogon 4700  
Landline: (056) 421-5415  
Email: [sorsogon@deped.gov.ph](mailto:sorsogon@deped.gov.ph)  
Website: [depedsorsogon.com.ph](http://depedsorsogon.com.ph)

5. Ang mabubuong mga Sanayang Papel sa Pagkatuto (SPP) ay ibabahagi sa pamamagitan ng link na ipapasa na lamang sa mga tagapamuno ng paaralan at sangkaguruan sa tulong ng LRMDs.
6. Sa anumang gawaing nangangailangan ng harapang ugnayan, inaasahang isasagawa ang minimum na pangangailangang pangkalusugan para sa pag-iingat ng lahat alinsunod sa ipinapatupad ng lokal na IATF.
7. Ang pangkat ng bubuo ng SPP na naglaan ng oras sa gawaing ito ay pagkakalooban ng *Service Credit* na naaayon sa DepEd Order Blg. 53, s. 2001 na pinamagatang *Updating Guidelines on Grant of Vacation Service Credits to Teachers*. Samantalang ang tagamasid at punong guro ay pagkakalooban ng Compensatory Time Off (CTO) alinsunod sa Komisyon ng Serbisyo Sibil (CSC) at Department of Budget and Management (DBM) Joint Circular No. 2, s. 2004 *Non-Monetary Remuneration for Overtime Service Rendered*.
8. Ang gugugulin ng mga kalahok sa gawaing ito gaya ng pagkain at pamasaha mula sa pagpupulong, pagsusumite, pagsusuri at pagrerebisa hanggang sa pinalisasyon at iba pang kaugnay sa pagbuo ng SPP ay manggagaling sa pondong lokal/MOOE o iba pang pondo na sasailalim sa kinagawiang pagsusuma at pagsusuri.
9. Hinihiling ang mabilis at malawakang pagpapalaganap ng memorandum na ito.

  
**JOSE L. DONCILLO, CESO V**

Pansangay na Tagapamanihala ng mga Paaralan

*Kalakip:                   Gaya ng nasasaad*

*Ilalagay sa Palagiang Talatuntunan*

*sa ilalim ng mga sumusunod na paksa:*

*KURIKULUM*

*KAGAMITANG PAMPAGTUTUTO*

*PAG-UNLAD NG GURO/MAG-AARAL*

*FILIPINO*

*Scavito: 02182021*



Sorsogon Sports Complex, Sorsogon City, Sorsogon 4700

Landline: (056) 421-5415

Email: [sorsogon@deped.gov.ph](mailto:sorsogon@deped.gov.ph)

Website: [depedsorsogon.com.ph](http://depedsorsogon.com.ph)

**TALAN NG MGA KASANGKOT SA PAGBUO NG SANAYANG PAPEL SA PAGKATUTO SA FILIPINO**

BAITANG	KWARTER 2	KWARTER 3	KWARTER 4	VALIDATOR	PROOF READER
1	<b>RUTH L. PASADILLA</b> Cagbacong ES	<b>CECILE MONREAL</b> Inang ES	<b>MAYBELLINE T. ATAYZA</b> Ogod ES	<b>VILMA GUELAS</b> Bulan North CS	<b>Gurong Kalahok</b>
6	<b>WILLY GAANO</b> Irosin CS	<b>LINDA F. MARFIL</b> Jose G. Alindogan ES	<b>TIRSO RICO D. RODRIGUEZ</b> Gubat North CS	<b>MARY ANN B. RIMPOLA</b> Gallanosa NHS	<b>Gurong Kalahok</b>
9	<b>KATHERINE MEDALLA</b> MT SIA NHS	<b>ADORA G. RAMOS</b> Bulan NHS	<b>IVY C. CATARUNGAN</b> Bulan NHS	<b>IMELDA G. NARVADEZ</b> Gallanosa NHS	<b>Gurong Kalahok</b>
FSPL - TVL		<b>SALVE GIME</b> Bulan NHS	Manunulat	<b>EMMA D. GONZALES</b> Cumadcad NHS	<b>Gurong Kalahok</b>
SINING at DISENYO		Manunulat	Manunulat	<b>GRACE LANI FULLEROS</b> San Roque NHS	<b>Gurong Kalahok</b>
AKAD.		<b>JHAN MARK LOGENIO</b> Abucay NHS	Manunulat	<b>ANA MARIA B. GOJAR</b> Bulan NHS	<b>Gurong Kalahok</b>
ISPORTS		Manunulat	Manunulat	<b>ALBERT F. ESCOBEDO</b> Barcelona NHS	<b>Gurong Kalahok</b>
LAY-OUT ARTIST		<b>ALBERT H. NOGA</b> , Gogon Annex HS			
		<b>MARIANNE HAPA</b> , Gallanosa NHS			
		<b>ARA S. MANATA</b> , Sogoy ES			
ILLUSTRATOR		<b>HANNAH DEYTO</b> , San Francisco ES			
DOCUMENTER		<b>MARIDEZA B. GURAN</b> , Bulan South CS			
LEAD VALIDATOR		<b>SHARON A. VITO</b> , SDO			

**DALOY NG MGA GAWAIN**

GAWAIN	BILANG NG ARAW NA GUGUGULIN	PETSA	BILANG NG ARAW NA GUGUGULIN
PAGPUPULONG	1	PINALISASYON	1
PAGBUO NG SPP	5	PROOF READING	1
PAGSUSURI	1	LAY-OUT	1
PAGREREBISA	1	PAMUMUDMOD	1